

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 สิงหาคม 2558

โซเด็กซ์โซ่ ผนึกกำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ลงนามข้อตกลงร่วมกัน ผลิิตบุคลากรคุณภาพตรงกับความต้องการในตลาดแรงงาน



บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จำกัด ผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจร นำโดย มร. อาร์โนด์ เบียเลคกี (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย รศ. ดร. สุรพันธ์ ยิ้มมัน (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมเซ็นสัญญาลงนามบันทึกข้อตกลงด้านวิชาการ เพื่อเป็นการสนับสนุนและผลักดันในการผลิตบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

โดยตลอดระยะเวลาในสัญญา โซเด็กซ์โซ่ จะสนับสนุนนักศึกษาในทางด้านทักษะวิชาชีพ ด้วยการรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าฝึกปฏิบัติงานจริงกับเจ้าหน้าที่ของโซเด็กซ์โซ่ ในหน่วยงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับนักศึกษา อาทิ งานด้านโภชนาการ และงานช่างซ่อมบำรุง เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโซเด็กซ์โซ่ จะทำหน้าที่เป็นที่เลี้ยงทั้งให้

ความรู้ในด้านทักษะและจะปฏิบัติงานควบคู่กันอย่างใกล้ชิด ตลอดจนความร่วมมือด้านการวิจัย การศึกษา และการฝึกอบรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสององค์กรตามความเหมาะสม

เกี่ยวกับ โซเด็กซ์โซ่

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 โดย มร. ปีแอร์ เบลง โซเด็กซ์โซ่ เป็นผู้ในระดับโลกด้านบริการการบริหารแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องด้วยโซเด็กซ์โซ่เล็งเห็นว่าคุณภาพชีวิตมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและองค์กร โซเด็กซ์โซ่ให้บริการลูกค้า 75 ล้านคนต่อวัน ใน 80 ประเทศทั่วโลก ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 45 ปี และบริการที่หลากหลายกว่า 100 บริการ ไม่ว่าจะเป็นบริการต้อนรับ บริการรักษาความปลอดภัย บริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอาคาร ตลอดจนบริการด้านอาหาร และการบริหารจัดการอุปกรณ์และอาคาร ความสำเร็จและผลงานที่โดดเด่นของโซเด็กซ์โซ่เกิดจากฝีมือระขององค์กร รูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน และความสามารถในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมของพนักงานของโซเด็กซ์โซ่กว่า 420,000 คนทั่วโลกด้วย

ตัวเลขสำคัญของโซเด็กซ์โซ่

โซเด็กซ์โซ่ทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557)

รายได้รวม 18 พันล้านยูโร

พนักงานทั้งหมด 420,000 คน

เป็นบริษัทที่มีพนักงานมากที่สุดเป็นอันดับ 18 ของโลก

มีสำนักงานใน 80 ประเทศทั่วโลก

มีสถานที่ปฏิบัติงาน 32,700 แห่ง

ผู้ใช้บริการทั่วโลก 75 ล้านคนต่อวัน

มูลค่าทางการตลาด 14.7 พันล้านยูโร (ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2558)